
สรุปผลประเมิน งาน Meet The Dean คณบดีพบประชาคม ครั้งท่ี 1/2559 
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13:30 – 15:30 น. 

ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

จ านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ  374 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  223  คน  

ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา  จ านวน 6 คน  อาจารย์    จ านวน 65 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน     จ านวน 140 คน  ไม่ระบุ  จ านวน 12 คน 

ท่านทราบข่าวการจัดงานนี้จาก 
เสียงตามสาย  จ านวน 100 คน  Website คณะฯ    จ านวน 115 คน  
หนังสือเวียน  จ านวน 113 คน  โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 127 คน 
Facebook    จ านวน 44 คน  LINE    จ านวน 9 คน 
จอทีวีประชาสัมพันธ์  จ านวน 26 คน  อ่ืนๆ    จ านวน 10 คน 
ไม่ระบุ   จ านวน 15 คน 

ความคิดเห็นต่องาน Meet The Dean คณบดีพบประชาคม ครั้งท่ี 1/2559 

แปลความหมายข้อมูลโดยใช้วิธีของ Likert Scale 
ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 = ดีมาก,  3.41-4.20 = ดี, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 1.81-2.60 = น้อย, 1.00-1.80 = น้อยมาก 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย (x̄ ) S.D. หมายถึง 
1. เป็นกิจกรรมที่ท าให้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งทิศทางการบริหารงานของคณะฯ 

4.26 .63 ดีมาก 

2. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร 2 ทางระหว่างคณบดีกับ
ประชาคม ในการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อค าถาม 

4.23 .6 ดีมาก 

3. เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณบดีกับประชาคม 4.15 .64 ดี 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่จัดงาน (ห้อง L01 ตึกกลม) 4.29 .7 ดีมาก 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการตกแต่งสถานที่ และป้าย Backdrop 4.10 .75 ดี 

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 4.18 .65 ดี 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการลงทะเบียนออนไลน์ 4.26 .68 ดีมาก 

8. ความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง 4.05 .78 ดี 

9. ความพึงพอใจที่มีต่ออาหารว่าง 4.04 .72 ดี 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อจดหมายข่าว “สื่อสารถึงกัน” ฉบับพิเศษ Meet 
the Dean คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559 

4.15 .72 ดี 

11. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมโดยรวม 4.24 .6 ดีมาก 



ข้อเสนอแนะ 

ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 อยากให้คณะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 20,000 ให้สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาล

เอกชนได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเพราะทางคณะก็มีเงินให้จ ากัด 20,000 อยู่แล้วเพราะถ้าใช้หมดแล้วก็ไป

เบิกประกันสังคมได้           

 อยากให้คณะปรับเปลี่ยนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 20,000 ให้สามารถเบิกเงินจากร.พ.เอกชนได้ด้วย 

บางครัง้เจ็บป่วยกระทันหันไปร.พ.รัฐบาลไม่สะดวก       

 เห็นด้วยกับประกันสุขภาพแบบใหม่ค่ะ อยากให้ท ากับบริษัท ช่วยจ่ายกับร.พ.เอกชนได้ 

 ขอขอบคุณระบบป้องกันสุขภาพแบบร่วมจ่ายที่คณะฯจะเริ่มด าเนินการในปี60 

ด้านนโยบาย 

 เสนอให้อาจารย์มีบัตรจอดรถได้มากกว่า 1 ค่ะ จะได้ตัดปัญหาเรื่องลืมย้ายป้ายจากรถอีกคัน 

 ได้โปรดจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ค่ะ 

 อยากให้ต่ออายุการท างานทุก 5 ปี 

 จ านวนอาจารย์ควรมีมากข้ึน อาจารย์มีงานท ามากมายแต่มีจ านวนน้อยกว่าสายสนันสนุนมาก ควรปรับ บางสาขา

ไม่มีการเพ่ิมเลย น้อยมากจนแทบจะหายไปจากคณะ 

 ขอให้เปิดโอกาสให้บุคลากรหารือได้เต็มที่หรือมีช่องทางสื่อถึงตรงผู้บริหาร 

 ถ้าอยากให้ Moving forward "Together" ควรประกาศ PA คณะให้ประชาคมรับทราบจะได้ช่วยกันผลักดัน

ได้ ขอให้อ.สมคิดท า database for PA&PE ได้ส าเร็จเห็นด้วยอย่างยิ่งครับและช่วยกัน update ระบบได้ดีขึ้น 

 ขอฝากถึงผู้บริหารบางท่านตอบไม่ค่อยตรงค าถาม กรุณาปรับปรุง   

 นโยบายของคณบดีและทีมไม่ชัดเจน ไม่ได้บอกว่าจะท าอย่างไรแค่บอกผลลัพธ์ว่าอยากได้อะไร 

 บางค าถามยังไม่ได้ค าตอบ 

 ไม่ทราบรายละเอียดใดๆมากกว่าในจดหมายข่าว นอกจากจะสอบถามเพ่ิมเติมเอง 

 ไม่ได้รู้สึกว่าได้อะไรเพ่ิมข้ึนหรือความรู้สึกดีขึ้น 

 สั้นจัง จบและ 

 อยากให้จัดขึ้นถ่ีกว่านี้ 3-4 ครั้งต่อปี 



 

ด้านสถานที ่

 คณะวิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมเรื่อง biosafety และ chemical safety ห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะและภาควิชา

ให้มีความปลอดภัยมากกว่านี้ และควรมีการวางแผนในภาพรวมไม่ใช่ให้ภาควิชาต่างคนต่างท า เช่น การวางระบบ

ระบายอากาศของ Chemical hood ถ้าใช้ motor ร่วมกันได้ก็จะประหยัดงบประมาณของแต่ละภาค 

 การตกแต่งสถานที่และป้าย Backdrop เยอะไปใช้แค่ครั้งเดียว ไม่คุ้ม สิ้นเปลือง 

 ห้องใหญ่เกินไป 

 ตกแต่งสถานที่ เปลืองตังค์   

ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 อุปกรณ์โสตฯไม่พร้อม ในหลายๆงานจะเจอปัญหาอุปกรณ์โสตตลอดค่ะ 

 เครื่องเสียงมีปัญหา 

 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องโสตและเครื่องเสียงไม่มีความพร้อม มาสาย 

ด้านจดหมายข่าว “สื่อสารถึงกัน” ฉบับพิเศษ Meet the Dean คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559 

 สิ้นเปลืองกระดาษในการจัดท าจดหมายข่าว สามารถเปลี่ยนเป็น e-letter 

 จดหมายข่าวแจกเยอะไป สิ้นเปลือง 

 จดหมายข่าวไม่ต้องท าแจกเปลืองตังค์ เอาตังค์มาเพ่ิมเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ดีกว่า 

 ควรตรวจสอบข้อมูลรายชื่อในเอกสารให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ค่ะ (รายชื่ออาจารย์จะผิด/ตกหล่น)  

 จดหมายข่าวควรพิมพ์เป็น e-document ส่งรายบุคคลเพ่ือช่วยลดโลกร้อน    

 สื่อสารถึงกันควรมีฉบับ e-copy ส่งเข้า e-mail มากกว่า (ลดการใช้กระดาษ) 

ด้านอ่ืนๆ   

 ไม่ตรงต่อเวลา  

 อาหารว่างจะมีท าไมคะ เพิ่งทานข้าวกันมา เปลืองอะ  

 

น.ส.จณินพัฒ มหานนท ์
ผู้ประมวลผล  

5 เมษายน 2559 


